



# งานประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค

ประจำปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนแนวทาง ไทยเท่ ไทยทำเทียม ไทยยั่งยืน

ระหว่างวันที่ 2-3 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมดิอมเบอร์ลด์ กรุงเทพฯ

สรุปการบรรยายพิเศษ “สร้างไทยให้เข้มแข็ง ด้วยเศรษฐกิจภูมิภาค พร้อมเชื่อมโยงการทำงานร่วมกัน

ระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับหอการค้าจังหวัด”

โดย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์



ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ มีอนาคตที่จะเดินไปข้างหน้าได้ แต่ด้วยในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการด้วยกัน ดังนั้น หัวใจของการพัฒนาประเทศคือความต่อเนื่องของนโยบายที่มีการเชื่อมโยงและบูรณาการร่วมกัน ที่ผ่านมามีไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ถูกจับตามองจากประเทศต่าง ๆ โดย 3-4 ปีหลังนี้ การดำเนินงานของประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น เห็นได้จาก GDP ในไตรมาสแรกที่ดี 4.8% และทั้งปีของประเทศที่มีการคาดการณ์ว่า ไม่ต่ำกว่า 4.5%

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหลายปัจจัยที่เป็นความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่ไทยติดอันดับ 3 ของโลก ซึ่งเกิดมาจากปัญหาการบริหารนโยบายของรัฐบาล ทำให้เกิดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย และด้วยพื้นฐานของช่องว่างที่ต่างกันมากเป็นเหตุให้การขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งประเทศเป็นไปได้ค่อนข้างยาก ผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังถูกเร่งความเร็วด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน รวมถึงด้านเกษตรอุตสาหกรรม เป็นต้น แต่ในขณะเดียวกัน เทคโนโลยีก็สามารถช่วยในการจัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ เช่น กลไกการค้าที่ไม่เป็นธรรม หรือการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเห็นได้จาก กรณีของทุเรียนไทย ที่ใช้วิธีตลาดนำการผลิต ซึ่งวิธีนี้ในอดีตเป็นไปได้ค่อนข้างยาก แต่ในปัจจุบันสามารถทำได้ผ่านการค้า E-Commerce สำหรับกฎเกณฑ์สินค้าที่จะเข้าสู่ตลาด E-Commerce ของภาครัฐได้จะต้องเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานคุณภาพ ต้องมีแบรนด์สินค้าเป็นสมาชิก ThaiTrade.com มีการขายแบบ B2B และ B2C รวมถึงเป็น National platform

ประเทศไทยมีจุดแข็งอยู่หลายด้านด้วยกัน ได้แก่ **ด้านการเกษตร** : ไทยยังคงเป็นจุดแข็งและครองที่ 1 ได้ หากมีการเปลี่ยนความคิดเรื่องการตลาด รวมถึงรู้จุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่ม ทั้งโครงสร้างของประชากร สภาพพื้นฐาน เนื่องจากคนไทยมีความรู้ความสามารถเรื่องการค้าเกษตรมากกว่าคนอื่น ๆ แม้ว่าเพื่อนบ้านจะมีผลผลิตทางการเกษตรที่คล้ายคลึงกันก็ตาม ทั้งนี้ หากต้องการเพิ่มระดับรายได้ของเกษตรกร จำเป็นต้องแก้ปัญหาคนกลางให้ได้ด้วย เพราะหลายที่ใช้วิธีทำสัญญาแบบไม่เป็นธรรมกับเกษตรกร ดังนั้น หากจัดการกับปัญหาคนกลาง และใช้ตลาดนำการผลิต มองความต้องการของตลาดเป็นหลัก ก็จะช่วยภาคการเกษตรได้ นอกจากนี้ ผลผลิตทางการเกษตรที่จะขายต้องไม่ใช่ Fresh Product อย่างเดียว ต้องมีการแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงจะทำให้ภาคการเกษตรอยู่รอด **ด้านธุรกิจบริการ** : คนไทยมีการสร้างวัฒนธรรมในการบริการที่ดี โดยเฉพาะการยิ้มแย้มแจ่มใส รวมถึงถึงกริยามารยาท, **ด้านศิลปวัฒนธรรม** : ความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีอยู่ถือเป็นจุดดึงดูดความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ นอกจาก 3 ด้านข้างต้นยังมี **ด้านการท่องเที่ยว** ที่สามารถนำมาทำให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับประเทศได้ ส่วน**ด้านการค้าชายแดน** ไทยถือเป็นศูนย์กลางของอาเซียน มีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านเรียกได้ว่าเป็น Land link ที่ใหญ่ที่สุด ทำให้การค้าชายแดนเป็นสิ่งสำคัญ อีกทั้งยังถือเป็น Gateway ของอาเซียน ที่เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกอย่างบูรณาการ



สำหรับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคให้เข้มแข็ง สอดรับ “ไทยเท่” และ “ไทยนิยม ยั่งยืน” โดย ไทยเท่ คือการนำเอาวัฒนธรรมท้องถิ่น นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ มารังสรรค์ให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ที่มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและสร้างมูลค่าเพิ่ม ขณะที่ไทยนิยม ยั่งยืน คือการพัฒนาและแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงปฏิบัติการผลิตภาคการเกษตร มุ่งให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีอาชีพ มีรายได้ที่แน่นอน ซึ่งหากนำทั้ง 2 แนวทางมาเชื่อมโยงและพัฒนาไปด้วยกันผ่าน 5 กลไกทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จะช่วยทำให้เกิดผลสำเร็จที่เร็วขึ้นและเป็นไปอย่างยั่งยืน และสำหรับการสร้างไทยให้เข้มแข็งด้วยเศรษฐกิจภูมิภาค จะต้องเริ่มจากคนในพื้นที่ในการเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความต้องการ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่นำมาแก้ไข ผลักดันได้ตรงจุด เพราะความล้มเหลวที่ผ่านมา คือการกำหนด One Policy for all ซึ่งในความเป็นจริง คนในพื้นที่จะรู้เรื่องในพื้นที่ของตนเองได้ดีกว่า และสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำงานร่วมกันของภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปสู่ Action Plan ในการขับเคลื่อนและพัฒนาบนพื้นฐานของความเข้าใจที่ตรงกันต่อไป